

จันทร์ 24 มิถุนายน

สมโภช น.ยอห์น
แบปติสต์ บังเกิด

สดด 139:1-3,13-14,
15-16

บทอ่านที่ 1

อสย 49:1-6

ดินแดนชายทะเลและเกาะทั้งหลายเอ๋ย จงฟังข้าพเจ้าเถิด ประชาชนที่อยู่สุดแดนไกล จงตั้งใจฟังเถิด องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเรียกข้าพเจ้าก่อนที่ข้าพเจ้าเกิด ทรงขนานชื่อข้าพเจ้าตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา... บัดนี้ พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้า และข้าพเจ้าได้รับเกียรติเฉพาะพระพักตร์พระองค์ พระเจ้าของข้าพเจ้าทรงเป็นพลกะกำลังของข้าพเจ้า พระองค์ตรัสว่า "...เราจะให้ท่านเป็นแสงสว่างส่องนานาชาติ เพื่อความรอดพ้นที่เรานำมาให้จะได้แผ่ไปจนสุดปลายแผ่นดิน"

บทอ่านที่ 2

กจ 13:22-26

เมื่อทรงปลดกษัตริย์ซาอูลจากตำแหน่งแล้ว ก็ทรงแต่งตั้งดาวิดให้เป็นกษัตริย์ปกครองประชากรอิสราเอล ดังที่มีคำยืนยันในพระคัมภีร์ว่า "เราพบดาวิดบุตรของเจสซี เขาเป็นคนที่เราพอใจ เขาจะทำตามความประสงค์ของเราทุกประการ" จากเชื้อสายของกษัตริย์ดาวิดนี้ พระเจ้าประทานพระเยซูเจ้าเป็นผู้ช่วยอิสราเอลให้รอดพ้นตามพระสัญญา ยอห์นเตรียมรับเสด็จพระองค์ ประกาศพิธีล้างให้ประชาชนอิสราเอลทั้งปวงกลับใจ ขณะที่ยอห์นกำลังกระทำการกิจของตนให้สำเร็จไป เขากล่าวว่า "ข้าพเจ้ามิได้เป็นอย่างที่ท่านทั้งหลายคิด แต่บัดนี้ มีผู้หนึ่งกำลังมาภายหลังข้าพเจ้า ซึ่งข้าพเจ้าไม่สมควรจะแก้สายรัดรองเท้าของเขา..."

พระวรสาร

ลก 1:57-66,80

เมื่อครบกำหนดคลอด นางเอลีซาเบธให้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่ง เพื่อนบ้านและบรรดาญาติรู้ว่าพระเจ้าทรงแสดงพระกรุณายิ่งใหญ่ต่อนาง จึงมาร่วมยินดีกับนาง

เมื่อเด็กเกิดได้แปดวัน เพื่อนบ้านและญาติพี่น้องมาทำพิธีสุหนัต์ให้ เขาต้องการเรียกเด็กว่าเศคาริยาห์ตามชื่อบิดา แต่มารดาของเด็กค้านว่า "ไม่ได้ เขาจะต้องชื่อยอห์น" คนเหล่านั้นจึงพูดกับนางว่า "ท่านไม่มีญาติคนใดมีชื่อนี้" เขาเหล่านั้นจึงส่งสัญญาณถามบิดาของเด็กว่า ต้องการให้บุตรชื่ออะไร เศคาริยาห์ก็ขอกระดานแผ่นหนึ่งแล้วเขียนว่า "เขาชื่อยอห์น" ทุกคนต่างประหลาดใจ ทันใดนั้น เศคาริยาห์ก็กลับพูดได้อีก เขาจึงกล่าวถวายพระพรพระเจ้า เพื่อนบ้านทุกคนต่างรู้สึกกลัว และเรื่องทั้งหมดนี้ได้เล่าลือกันไปทั่วแถบภูเขาของแคว้นยูเดีย ทุกคนที่ได้ยินเรื่องนี้ต่างก็แปลกใจและถามกันว่า "แล้วเด็กคนนี้จะเป็นอย่างไร เพราะพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่กับเขา" เด็กนั้นเจริญเติบโตขึ้น จิตใจของเขาเข้มแข็งขึ้นด้วย เขาอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารจนถึงวันที่เขาแสดงตนแก่ประชากรอิสราเอล



ข้อคิด

นักบุญยอห์น แบปติสต์ เป็นบุคคลแบบอย่างที่น่าคนอื่นมารู้จักพระเยซูคริสตเจ้า โดยศีลล้างบาป คริสตชนได้กลายเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้าและสมาชิกของพระศาสนจักร คริสตชนจึงต้องเดินบนถนนสายเดียวกับท่านนักบุญยอห์น แบปติสต์ ยึดท่านเป็นแบบฉบับ ประกาศและแบ่งปันข่าวดีเกี่ยวกับพระเยซูคริสตเจ้า โดยเจริญชีวิตตามบทบัญญัติแห่งความรัก เมตตา รับผิดชอบของพระองค์ เพื่อเป็นประจักษ์พยานให้กับเพื่อนพี่น้องร่วมชุมชนที่ยังไม่รู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้า ให้มารู้จักพระองค์